



คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้กรอบแนวทางการร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน บุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อเป็นกำลัง สำคัญในการขับเคลื่อนในอนาคต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่าน มา ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 1



คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ วศท. และเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน ประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นพื้นที่ให้นักวิชาการใน ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ในด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีและรู้เท่าทันเทคโนโลยีในอนาคต เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี



คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 1 ปี เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) โครงการทุน นวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า พื้นที่ภาคอีสาน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน 33 ทุน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ภายใต้การ กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีและมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 2 ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์



กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กองแผนงาน จัดโครงการเพิ่ม ศักยภาพนัก HR การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลให้รู้บทบาทในฐานะ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ให้บรรลุผลตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ให้กับ ผู้บริหาร และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก เมื่อวันที่ พฤษหมาสดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2



ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมและ สาธิตระบบ Virtual Tour ผาแต้ม 360 องศา พร้อมประชุมรับฟังความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อแหล่งท่องเที่ยวเสมือน จริง เพื่อขับเคลื่อน "คืนข้อมูลให้กับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม" ภายใต้ โครงการวิจัย "การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี" ในการอนุรักษ์ สืบสานและ สร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุน เมื่อวันที่อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี



คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่ม ศักยภาพการผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักสด" ภายใต้โครงการ "การเพิ่ม ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต" ให้กับเกษตรกรและชุมชนภาคีเครือข่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 4 อบท. เพื่อให้สามารถผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เกิดความ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่พฤษหมาสดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารโรงงาน ต้นแบบการผลิตอาหาร PILOT PLANT